

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๕ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๗ เรื่อง

๑. “สนช.เลือก ผาณิต-ปรีชา นั่งกก.ตุลาการศาลยธ.” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๒. “ศาลสั่งประหารมือฆ่าน้องพิงค์” จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
๓. คอลัมน์เลาะรั้ว “มอบอำนาจมิได้(๑)” จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
๔. “แอมเนสตี ปลุกปชช. จับตาร่างกม.คอมพ์” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๕. “พท.ฟ้องสื่อตีข่าวจุดม็อบชวนาต้านรัฐ” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๖. “จตุพรวิดประกันรอบ ๒ หาข้อมูลเพิ่มเล็งยื่นซ้ำ” จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ โปสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์
๗. คอลัมน์คลายทุกข์ชาวบ้าน “ทุกข์ของชวนาคือทุกข์ของแผ่นดิน ชวนาสี่ข้าวสาร ขายเองไม่ผิด พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕” จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๔ เรื่อง

๑. “จตุพรซิมวิดประกัน” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
๒. “คดีตีบนักพนันดับ” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
๓. “ยธ.ถก ๒๓ หน่วย เยียวยา-ยุติธรรม” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๔. คอลัมน์กฎหมายวาไรตี้ “ปัญหาปิ่นปลอม” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

ฉบับวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “ระวังประหารชีวิตทางการเมือง” จากหนังสือพิมพ์ เนชั่นสุดสัปดาห์ โปสต์ทูเดย์
๒. คอลัมน์คมคิด คนเขียน “ผู้ต้องหาคดี๑๑๒” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

Source :

บนสุดสัปดาห์

Date :

พ. 7 พ.ย. 2559

Page :

๕๘

No :

บนทางข่าว

ไพฑูริย์ ส่องโกลี

58
เรื่องประชากรชีวิตทางการเมือง

จริงอยู่, ในด้านหนึ่งของร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
มีชัย ฤชุพันธุ์ หรือฉบับที่ผ่านประชามติมาได้
พลิกความคาดหมายของฝ่ายการเมือง อาจทำให้
บรรดานักการเมืองทั้งหลายรู้ตัวทันทีว่า การทำงาน
การเมืองต่อไปนี้จะต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้น
แน่นอน ในทุกเรื่อง

ทั้งนี้ เป็นที่รับรู้กันมาตลอดว่าการเมืองบ้านเรา
เป็นการเมืองที่เน้นอุดมการณ์ประชาธิปไตยอยู่ที่การ
เลือกตั้งเป็นสำคัญ เลือกตั้งเสร็จก็หมดภาระหน้าที่ของ
ประชาชน ต่อจากนั้นก็ฝากอำนาจอธิปไตยเอาไว้กับ
'ผู้แทนราษฎร' หรือ 'ส.ส.' ไปทำหน้าที่แทน ทั้งเป็น
ฝ่ายนิติบัญญัติ และเลือกฝ่ายบริหาร โดยที่ประชาชน
แทบไม่มีส่วนในการกำกับ ตรวจสอบอะไรเลย

อย่างที่กล่าวกันว่า 'ประชาธิปไตย 5 นาที' คือ เป็นประชาธิปไตยแค้อยู่ในคูหาเลือกตั้งเท่านั้น หลังจากนั้น 'ส.ส.' จะเอาอำนาจอธิปไตยของประชาชนไปทำอะไร ไปต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง และรับใช้กลุ่มทุน อย่างไร ประชาชนก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว

แม้ว่าจะมีองค์กรอิสระตรวจสอบ แต่กว่าองค์กรเหล่านี้จะไต่สวนเอาผิดได้ หรือ จับได้ไล่ทัน ก็สายเกินไปแล้ว หรือแทบพูดได้ว่า จับไม่ได้ ไต่ไม่ทันด้วยซ้ำไป

ที่ผ่านมา จึงมีปัญหาทางการเมืองมากมาย ส่วนหนึ่งเนื่องจากประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ในระบอบอธิปไตยเท่าที่ควร อีกส่วนคือสำนึกของ ส.ส. นักการเมืองที่มักฉวยโอกาสจากความไม่รู้ของประชาชน เอาอำนาจของประชาชน ไปหาผลประโยชน์โดยไม่รู้สำนึก **'ผิด-ชอบ' 'ชั่ว-ดี'**

ไม่แปลกที่อาชีพนักการเมือง เป็นอาชีพหนึ่งที่หลายคนพร้อมลงทุน เพราะ **'ถอนทุน'** คืนได้ในเวลาอันรวดเร็ว แถมเป็นที่รับรู้กันทั่วไปในสังคมไทย จนชาชิน แล้วก็ปล่อยให้หลอมหน้าลอยตาอยู่ในสังคมหน้าตาเฉย แทนที่จะรังเกียจเดียดฉันท์ นั่นยังไม่เท่าไร แต่ที่น่าเศร้าไปกว่านั้น กลายเป็นว่าคนทุกชั้นคนยาก ต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ใต้อุปถัมภ์ค้ำจุนของนักการเมืองบางคน จนนักการเมืองบางคนกลายเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น เป็นผู้มีบารมีนำเกรงขามของผู้คน รวมทั้งข้าราชการ ก็ก้มหัวให้ ก็ยิ่งยากที่จะมีใครกล้าจับผิด

นี่คือ ปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตย

ไทย ล้มเหลว และอยู่ในวังวนของ 'วงจรอุบาทว์' มาถึงทุกวันนี้

แล้วที่ผ่านมาก็เชื่อว่าไม่มีมาตรการป้องกัน โดยเฉพาะพักหลังเริ่มมีรัฐธรรมนูญบัญญัติป้องกัน และแก้ไขปัญหาเหล่านี้เอาไว้หลายฉบับ แต่ก็ไล่ไม่ทันความเป็น 'ศรีธนญชัย' ของนักการเมือง และระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองที่สร้างเอาไว้ค่อนข้างเข้มแข็ง

กระทั่งล่าสุด ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่กำลังจะออกมาบังคับใช้ และร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ กฎหมายลูก ว่าด้วยพรรคการเมือง ต้องการให้ 'ยาแรง' ในการจัดการระบบพรรคการเมืองใหม่ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา การใช้อำนาจประชาชนมหา ผลประโยชน์ และความไม่โปร่งใส

อย่างที่ มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ชี้ให้เห็นตอนหนึ่งว่า ภารกิจที่ 'กรธ.' ทำในส่วนของ การปฏิรูปพรรคการเมือง คือ เพื่อให้งานการเมืองเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา เป็นที่พึ่งของประชาชน และประชาชนมีส่วนร่วม รวมไปถึงต้องขจัดคนที่ทุจริต และผู้ที่ทุจริตการเลือกตั้ง

เช่น กรณีที่พบว่าหัวหน้าพรรคการเมืองเรียก รับเงินเพื่อแลกกับตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่ง กรธ. จะเขียนห้ามและหากพบการฝ่าฝืนจะเขียนบทลงโทษที่รุนแรง กล่าวคือ ผู้ที่เรียกรับเงินต้องโทษประหารชีวิตทางการเมือง ขณะที่คนยอมจ่ายเงินต้องได้รับความผิดด้วยฐานซื้อขายตำแหน่ง โดยกระบวนการตรวจสอบดังกล่าว เชื่อว่าจะดำเนินการได้ในส่วนของ 'กต.' ในฐานะผู้ตรวจสอบพรรคการเมือง และประชาชนผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งจะให้อำนาจไว้ในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้วย

เรื่องนี้ถือว่าสำคัญอย่างมาก ถ้าการเมืองตรงไปตรงมาตั้งแต่ระดับ 'หัวขบวน' หรือ พรรคการเมืองแล้ว ระดับรองลงมา จนถึงระดับท้องถิ่นก็จะตรงไปตรงมาตามไปด้วย

ส่วนพรรคการเมือง หัวหน้าพรรคการเมืองที่ยังไม่เรียบร้อย และยังทำงานการเมืองอย่างเคยชินเหมือนอดีต ก็นับถอยหลังได้เลย ที่จะถูกลงโทษหนัก ประหารชีวิตทางการเมือง ■

Source :

เดลินิวส์

Date :

7 พ.ย. 2559

Page :

2

No :



ผู้ต้องหาคดี 112

邸 ดาห์ที่ผ่านมา "นายกลิน ทาวน์เซนต์ เดวิส" เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ "ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ทำให้เกิดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน

ไม่รู้ว่าเป็นกรรมเก่า ที่เที่ยวไปแทรกแซง และจู่จันประเทศต่าง ๆ เป็นประจำ เลยทำให้คู่แข่งเป็นผู้นำมหานาจาอันดับหนึ่งของโลก มีตำหนิและรอยราก็ทั้งคู่ จันน่าจะส่งผลกระทบต่อ กับภาพลักษณ์ของสหรัฐ จึงไม่ใช่เรื่องแปลก เมื่อผลสำรวจคะแนนนิยมผู้สมัครทั้งสอง จะห่างกันแค่ 3-4 เปอร์เซ็นต์

"นางฮิลลารี คลินตัน" ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครต กำลังถูก สำนักงานสอบสวนกลาง หรือที่เรารู้จักในชื่อ "เอฟบีไอ" กล่าวหาว่า เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ ได้ใช้อีเมลส่วนตัวส่งเอกสารและหนังสือราชการที่เป็นหนังสือราชการประทับตราลับมาก แทนที่จะใช้อีเมลของทางการ รับส่งหนังสือที่เป็นหนังสือราชการดังกล่าว เพื่อป้องกันความลับของทางราชการไว้

พฤติกรรมแต่หนหลัง ที่กำลังเป็นข่าวไปทั่วโลก อยู่ในขณะนี้ เลยมีการคาดการณ์กันว่า เมื่อเลือกตั้งอเมริกาจะชนะการเลือกตั้ง ได้เป็นผู้นำหมายเลข 1 ของโลก แต่คงต้องถูกถอดถอน จนพ้นจากตำแหน่ง ต้องเปิดทางให้รองประธานาธิบดีสหรัฐ มารับหน้าที่แทน

ส่วน "นายโดนัลด์ ทรัมป์" ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน มีเรื่องฉาวไม่เว้นแต่ละวัน เวลาพูดจาและให้ความเห็นเรื่องราวต่าง ๆ ทำให้ผมนึกถึง อดีตนายกรัฐมนตรียุคหนึ่ง ที่เที่ยวค้ากราดคนอื่นไปทั่ว แคมยังพูดจาโหด จนถูกจับได้ แต่ที่นายทรัมป์เหนือกว่า น่าจะเป็นเรื่องความฉาวโฉ่ทางเพศ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กับผู้หญิงมากหน้าหลายตา

ที่น่าสนใจมากที่สุด คือนโยบายของผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน

ลิกัน ซึ่งเคยพูดไว้ว่า จะจับไล่คนอพยพออกไปจากสหรัฐ ทำให้ผมนึกถึง ผู้ต้องหาตามความคิดในคดีมาตรา 112 หรือล่วงละเมิดสถาบันนั้นแหละ ใครคงรู้ว่า แผ่นดินของมหานาจาอันดับหนึ่งของโลก เป็นที่พำนักของคนไทยหลายคน ซึ่งมีคดีล่วงละเมิดสถาบันติดตัวอยู่

ที่โด่งดังมากที่สุด คงหนีไม่พ้น นายชูพงศ์ ถีถ้วน นายจอม เพชรประดับ นายอเนก ชานพราน ทั้งสามคนถือเป็นระดับหางแดง ไม่น่าจะครับ... ถ้านายทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ อาจส่งตัวบุคคลเหล่านี้ กลับมาดำเนินคดีในไทยก็ได้ ลองคิดดูขนาดบุคคล ที่มีบุญคุณกับบ้านเกิดเมืองนอน มันยังกล้าทรยศและทำลายได้ ไม่คิดหรือว่าวันหนึ่งมันอาจลุกขึ้นทำร้าย ประเทศที่ให้ที่พักพิง

ส่วน "นางฮิลลารี" คงหวังอะไรไม่ได้ จำได้ก่อนหน้านี้นายอเนก ชานพราน" เคยนำภาพ ที่ถ่ายคู่ผู้สมัครหญิง ซึ่งหวังได้นั่งเก้าอี้ผู้นำหมายเลขหนึ่งของโลก มาโชว์ให้สาธารณชนได้รับรู้ เข้าทำนองว่า ข้าเจ๋งสุดมีบารมีความใกล้ชิดกับนักการเมืองใหญ่ในสหรัฐ เหมือนกับสนิทชิดเชื้อกับอดีตนายกฯชื่อ "ทักษิณ ชินวัตร"

เขียนถึงเรื่องนี้ ทำให้นึกถึง วันที่เข้าไปตรวจสอบเว็บไซต์จากต่างประเทศ โชคร้ายดันไปเจอ นายสมศักดิ์ เขียมธีรสกุล ผู้ต้องหาหลบหนีคดีล่วงละเมิดสถาบัน นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำกลุ่มนิรโทษกรรมและอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหญิงชาวต่างประเทศคนหนึ่ง นั่งพูดคุยในหัวข้อ "ทำไมต่างประเทศ ถึงไม่ส่งตัวผู้ต้องหา 112 กลับไทย" และตั้งใจให้เป็นประเด็นข่าว

ดูเหมือนทั้งสามเห็นตรงกันคือ ประเทศที่ให้ผู้กระทำความผิดมาตรา 112 พักอาศัย ซึ่งได้สถานะผู้ลี้ภัย ไม่มีทางส่งตัวบุคคลเหล่านี้ กลับมาดำเนินคดีในไทย แม้ทางการจะพยายามทำเรื่องขอตัวก็ตาม แคมทั้งนายปิยบุตร และ นายสมศักดิ์ ยังอ้างว่า ผู้มีข้อหาล่วงละเมิดสถาบัน ถือว่าพ้นความคิดแล้ว เนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น

ข้อสงสัยของผมคือ "นายปิยบุตร" ยังเป็น อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่หรือหรือเปล่า หรือกลายเป็นผู้ลี้ภัยแล้วหรือยัง? จำได้ใช่ไหมครับ ใครเป็นคนเสนอให้พระมหากษัตริย์ห้ามมีพระราชดำรัสกับประชาชน ต้องสาบานตนก่อนรับตำแหน่ง.

"เขียนขึ้น"